

สารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RBF”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่รวม ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ นางเพ็ชร รัตนภูมิภิญโญ พ.ท.พญ.ฉฉฉฉฉฉ รัตนภูมิภิญโญ และพญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ กรรมการ 4 ท่านที่มีส่วนได้เสีย¹ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท) ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จำหน่ายไปของธุรกิจโรงแรม 1) โรงแรม โนวาเทล ชุมพร บีซี รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ 2) โรงแรม ไอบิส สไตส์ เชียงใหม่ การทำธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พบว่า ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิมีขนาดรายการสูงสุด เท่ากับร้อยละ 5.57 (บริษัทไม่มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าการทำรายการครั้งนี้) บริษัทจึงไม่ได้มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

แต่ทั้งนี้ การจำหน่ายไปของธุรกิจโรงแรมดังกล่าวเป็นการขายทรัพย์สินให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และผู้ถือหุ้นของ RBF บางรายที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวแล้ว จัดเป็นรายการขนาดใหญ่ (บริษัทไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กับบุคคลดังกล่าวในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าการทำรายการครั้งนี้) บริษัทจึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และปฏิบัติการต่างๆ รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันด้วย โดยมีรายละเอียดสารสนเทศดังนี้

¹ ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากเป็นกรรมการ JPS และผู้ถือหุ้น JPS ในสัดส่วนร้อยละ 40.62

นางเพ็ชร รัตนภูมิภิญโญ มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากเป็นกรรมการ RKBG และผู้ถือหุ้น RKBG ในสัดส่วนร้อยละ 33.34

พ.ท.พญ.ฉฉฉฉฉฉ รัตนภูมิภิญโญ มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้น JPS ในสัดส่วนร้อยละ 29.69 และเป็นผู้ถือหุ้น RKBG ในสัดส่วนร้อยละ 33.33

พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้น JPS ในสัดส่วนร้อยละ 29.69 และเป็นผู้ถือหุ้น RKBG ในสัดส่วนร้อยละ 33.33

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าทำสัญญาภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งภายหลังจากวันที่ทำสัญญา ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงดำเนินการจดทะเบียนโอนสิทธิการเช่าที่ดิน กรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างในกิจการโรงแรมให้แก่ผู้ซื้อ ณ สำนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไป

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

2.1 การขายทรัพย์สินโรงแรม โนวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ

ผู้ขายที่ 1 : บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกเรนซ์ จำกัด (“TFF”)
ถือหุ้นโดยบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RBF”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว

ผู้ซื้อที่ 1 : บริษัท เจ.พี.เอส.โฮลดิ้ง จำกัด (“JPS”)
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ JPS ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

1. ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ JPS ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1. ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ¹	284,080	40.62%
2. พ.ท.พญ.ฉัตรจิตา รัตนภูมิภิญโญ ²	207,660	29.69%
3. พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ ³	207,660	29.69%
รวมทั้งหมด	699,400	100.00%

หมายเหตุ: จากข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นของ RBF ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

/1 - ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ เป็นกรรมการบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ RBF โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 27.80 ของทุนชำระแล้วของ RBF

/2 - พ.ท.พญ.ฉัตรจิตา รัตนภูมิภิญโญ (เป็นบุตรของดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ RBF) เป็นกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของ RBF โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 8.01 ของทุนชำระแล้วของ RBF

/3 - พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ (เป็นบุตรของดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ RBF) เป็นกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของ RBF โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 8.01 ของทุนชำระแล้วของ RBF

ผู้ถือหุ้นของ RBF โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 8.01 ของทุนชำระแล้วของ RBF

ความสัมพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ : JPS เป็นนิติบุคคลที่มี ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ (กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ RBF) เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และมี พ.ท. พ.ญ.จันจิรา รัตนภูมิภิญโญ (กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของ RBF) และ พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ (กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของ RBF) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

2.2 การขายทรัพย์สินโรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่

ผู้จะขายที่ 2 : บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด (“PFC”)
ถือหุ้นโดยบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RBF”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว

ผู้จะซื้อที่ 2 : บริษัท ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เด้น จำกัด (“RKBG”)
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ RKBG ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

1. นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ RKBG ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1. นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ ¹	50,000	33.34%
2. พ.ท.พญ.จันจิรา รัตนภูมิภิญโญ ²	50,000	33.33%
3. พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ ³	50,000	33.33%
รวมทั้งหมด	150,000	100.00%

หมายเหตุ : จากข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นของ RBF ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

/1 - นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ เป็นกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ RBF โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 27.80 ของทุนชำระแล้วของ RBF

/2 - พ.ท.พญ.จันจิรา รัตนภูมิภิญโญ (เป็นบุตรของดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ RBF) เป็นกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของ RBF โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 8.01 ของทุนชำระแล้วของ RBF

/3 - พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ (เป็นบุตรของดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ RBF) เป็นกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของ RBF โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 8.01 ของทุนชำระแล้วของ RBF

ความสัมพันธ์ : RKBG เป็นนิติบุคคลที่มี นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ (กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ RBF) เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และมี พ.ท. พ.ญ.จันจิรา รัตนภูมิภิญโญ (กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของ RBF) และ พ.ญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ (กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของ RBF) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทจะจำหน่ายไปในทรัพย์สินของบริษัทตามรายละเอียดต่อไปนี้ให้แก่ผู้ซื้อ

1. สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (สิทธิของผู้เช่า) วัสดุอุปกรณ์ และอาคารสิ่งปลูกสร้างของโรงแรม โนวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ ที่ลงทุนโดยบริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟร็กเร็นซ์ จำกัด (“TFP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่บริษัท เจ.พี.เอส. โฮลดิ้ง จำกัด (“JPS”) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 87.00 ล้านบาท
2. สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (สิทธิของผู้เช่า) วัสดุอุปกรณ์ และอาคารสิ่งปลูกสร้างของโรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ที่ลงทุนโดยบริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่บริษัท ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เด้น จำกัด RKBG คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 185.00 ล้านบาท

โดยการจำหน่ายทรัพย์สินในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท ที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) ที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งบริษัทมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ โดยอ้างอิงราคาจากรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ บริษัท สยามแอฟเฟรชส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ซาเตอร์ แวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งประเมินด้วยวิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach)

หมายเหตุ: บริษัททำสัญญาเช่าจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้แก่ ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ และ นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ บุคคลผู้เกี่ยวข้องของบริษัทซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากธุรกรรมนี้

4.รายละเอียดทรัพย์สินที่จะจำหน่ายไป

4.1 โรงแรม โนวาเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ

ประเภททรัพย์สิน	สิทธิการเช่าที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (สิทธิของผู้เช่า) อาคารสิ่งปลูกสร้าง และ วัสดุอุปกรณ์
ที่ตั้งทรัพย์สิน	เลขที่ 110 หมู่ที่ 4 ถนนสายปากน้ำ – หาดทรายรี ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง ชุมพร จังหวัดชุมพร
เอกสารสิทธิที่ดิน	สิทธิการเช่าที่ดินแปลงที่เป็นที่ตั้งโรงแรม โหนดที่ดินเลขที่ 3125 เนื้อที่ดินตาม สัญญา 18-3-14.9 ไร่ หรือ 7,514.9 ตารางวา อายุสัญญาคงเหลือประมาณ 17 ปี 8 เดือน (สัญญาเช่าเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - ถึงวันที่ 30 กันยายน 2581)
อาคารสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน 11 รายการ จำนวนห้องพักรวม 86 ห้อง <ol style="list-style-type: none"> 1. อาคาร โรงแรม 2 ชั้น (อาคาร A) 2. อาคาร โรงแรม 2 ชั้น (อาคาร B) 3. อาคารต้อนรับและสัมมนา 2 ชั้น 4. อาคารรับ - ส่งลูกค้า 5. อาคารสำนักงาน 2 ชั้น 6. สระว่ายน้ำ 1 7. อาคารสระว่ายน้ำ และฟิตเนส 8. อาคารเก็บขยะ 9. อาคารเก็บอุปกรณ์ 10. อาคารวางถังแก๊ส 11. อาคารหม้อไอน้ำ
การใช้งาน ณ วันที่ทำการซื้อขาย	ประกอบกิจการโรงแรม โนวาเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ
ราคาเสนอขาย	87,000,000 บาท
การชำระราคา	ชำระเต็มจำนวน ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ โดยกำหนดโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 มิถุนายน 2564 เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยกยาระยะเวลาดังกล่าวออกไป
เงื่อนไขที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - ธุรกิจจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้จะขายได้รับอนุมัติการทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น - คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอาคาร และสิ่งปลูกสร้างในกิจการ โรงแรมให้แก่ผู้ซื้อ ณ สำนักงานที่ดินที่

	<p>เกี่ยวข้อง โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวฝ่ายละเท่า ๆ กัน และผู้ขายตกลงรับผิดชอบค่าภาษีอากรที่เกิดขึ้นจากการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none">- คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนสิทธิการเช่าที่ดินฝ่ายละเท่า ๆ กัน- คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันดำเนินการที่เกี่ยวข้องและจำเป็นทุกประการเพื่อให้ผู้ซื้อได้รับโอนซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงแรมจากผู้ขาย โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวฝ่ายละเท่า ๆ กัน- คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันดำเนินการที่เกี่ยวข้องและจำเป็นทุกประการเพื่อให้ผู้ซื้อได้รับโอนซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม (นอกจากอาคารและสิ่งปลูกสร้างในกิจการโรงแรม) จากผู้ขาย โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวฝ่ายละเท่า ๆ กัน และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงรับผิดชอบค่าภาษีอากรใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรมดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด- คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันดำเนินการที่เกี่ยวข้องและจำเป็นทุกประการเพื่อให้ผู้ซื้อได้รับโอนสิทธิและหน้าที่ และเข้าเป็นคู่สัญญาบริหารโรงแรมกับผู้บริหารโรงแรมแทนผู้ขาย โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวฝ่ายละเท่า ๆ กัน- ในกรณีที่ผู้ซื้อจำเป็นต้องดำเนินการอย่างใด ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจของผู้ซื้อเองฝ่ายเดียวเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถรับโอนกิจการโรงแรมจากผู้ขายได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจดทะเบียนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจของผู้ซื้อ) ผู้ซื้อตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
--	---

	<p>- ผู้ซื้อตกลงที่จะรับโอนลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับกิจการ โรงแรมของของผู้ขาย มาเป็นลูกจ้างของผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อตกลงนับระยะเวลาการทำงานของลูกจ้างดังกล่าวต่อเนื่องกับระยะเวลาที่ลูกจ้างทำงานให้แก่ผู้ขาย รวมทั้งตกลงให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่ลูกจ้างคนดังกล่าวไม่น้อยไปกว่าที่ได้รับจากผู้ขาย ในกรณีที่ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับกิจการ โรงแรมของผู้ขายคนใดไม่ให้ความยินยอมสำหรับการโอนย้ายดังกล่าว ผู้ขายตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวข้องการกับเลิกจ้างลูกจ้างคนดังกล่าว (ถ้ามี) ตามที่กฎหมายแรงงาน ประกาศกำหนด</p>
<p>มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (งบการเงินงวดล่าสุดก่อนวันที่ทำรายการ)</p>	<p>78,293,884 บาท</p>

บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (สิทธิของผู้เช่า) และอาคารสิ่งปลูกสร้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทผู้ประเมิน	บจก.สยามแอฟเพรชัล แอนด์ เซอร์วิส	บจก.ชาเตอร์ แวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแตนท์
รายชื่อผู้ประเมินหลัก	<p>นายวรชิต สุรการวิทย์ (ผู้ประเมินชั้นวุฒิ วฒ.062) ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>นายคมสันต์ กุลพิพัฒน์รัตน์ (ผู้ประเมินชั้นวุฒิ วฒ.060) ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>
วันที่ออกรายงาน	22 มกราคม 2564	21 กันยายน 2563
วันที่สำรวจและทำการประเมิน	14 มกราคม 2564	9 กันยายน 2563
วัตถุประสงค์ในการประเมิน	เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ	เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมูลค่า	ใช้วิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach) เป็นเกณฑ์	ใช้วิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach) เป็นเกณฑ์
ราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	88,750,000 บาท	84,329,000 บาท

ผลการดำเนินงานและข้อมูลสำคัญจากงบการเงินเฉพาะกิจการที่จัดทำเพื่อการบริหาร (Separated Managerial Accounting) ของโรงแรม โนวาเทล ชุมพร บีซีริสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ

(หน่วย: บาท เว้นแต่เป็นอื่นระบุไว้)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
อัตรากำไรสุทธิ (%)	43.76%	41.10%	38.53%
รายได้	35,755,658	32,486,960	27,977,914
ต้นทุนขาย	(44,777,197)	(42,402,717)	(38,609,226)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	(9,021,540)	(9,915,757)	(10,631,313)
รายได้อื่น	351,348	381,800	290,909
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(20,160,938)	(17,168,956)	(15,545,843)
ขาดทุนจากการด้อยค่า	-	(6,219,137)	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	(28,831,130)	(32,922,050)	(25,886,247)
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(28,831,130)	(32,922,050)	(25,886,247)

4.2 โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่

ประเภททรัพย์สิน	สิทธิการเช่าที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (สิทธิของผู้เช่า) อาคารสิ่งปลูกสร้าง และวัสดุอุปกรณ์
ที่ตั้งทรัพย์สิน	เลขที่ 7/9 และ 8/5 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารสิทธิที่ดิน	สิทธิการเช่าที่ดินแปลงที่เป็นที่ตั้งโรงแรม โฉนดที่ดินเลขที่ 9319, 9320, 14282, 14283, 14284, 14286, 14287, 14288 และ 46458 จำนวน 9 โฉนด เนื้อที่รวม 2-1-97.5 ไร่ หรือ 997.5 ตารางวา อายุสัญญาคงเหลือประมาณ 17 ปี 8 เดือน (สัญญาเช่าเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - ถึงวันที่ 30 กันยายน 2581)
อาคารสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน 3 รายการ จำนวนห้องพักรวม 208 ห้อง <ol style="list-style-type: none"> อาคาร โรงแรม 6 ชั้น อาคาร โรงแรม 8 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน 1 ชั้น อาคาร โรงแรม 7 ชั้น พร้อมชั้นลอย
การใช้งาน ณ วันที่ทำการซื้อขาย	ประกอบกิจการโรงแรมในชื่อ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ (Ibis Styles Chiangmai Hotel)
ราคาเสนอขาย	185,000,000 บาท

<p>การชำระราคา</p>	<p>ชำระเต็มจำนวน ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ โดยกำหนดโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 มิถุนายน 2564 เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยกยระยะเวลาดังกล่าวออกไป</p>
<p>เงื่อนไขที่สำคัญ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ธุรกิจจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ขายได้รับอนุมัติการทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น - คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างในกิจการ โรงแรมให้แก่ผู้ซื้อ ณ สำนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้อง โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวฝ่ายละเท่า ๆ กัน และผู้ขายตกลงรับผิดชอบค่าภาษีอากรที่เกิดขึ้นจากการจดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกำหนด - คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนสิทธิการเช่าที่ดินฝ่ายละเท่า ๆ กัน - คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันดำเนินการที่เกี่ยวข้องและจำเป็นทุกประการเพื่อให้ผู้ซื้อได้รับ โอนซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ โรงแรมจากผู้ขาย โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวฝ่ายละเท่า ๆ กัน - คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันดำเนินการที่เกี่ยวข้องและจำเป็นทุกประการเพื่อให้ผู้ซื้อได้รับ โอนซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจการ โรงแรม (นอกจากอาคารและสิ่งปลูกสร้างในกิจการ โรงแรม) จากผู้ขาย โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวฝ่ายละเท่า ๆ กัน และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงรับผิดชอบค่าภาษีอากรใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจการ โรงแรมดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด - คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันดำเนินการที่เกี่ยวข้องและจำเป็นทุกประการเพื่อให้ผู้ซื้อได้รับ โอนสิทธิและหน้าที่ และเข้าเป็นคู่สัญญาบริหารโรงแรมกับผู้บริหาร โรงแรมแทนผู้ขาย โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

	<p>ตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว ฝ่ายละเท่า ๆ กัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในกรณีที่ผู้ซื้อจำเป็นต้องดำเนินการอย่างใด ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจของผู้ซื้อเองฝ่ายเดียวเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถรับโอนกิจการโรงแรมจากผู้ขายได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจดทะเบียนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจของผู้ซื้อ) ผู้ซื้อตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว - ผู้ซื้อตกลงที่จะรับโอนลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรมของผู้ขายมาเป็นลูกจ้างของผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อตกลงนับระยะเวลาการทำงานของลูกจ้างดังกล่าวต่อเนื่องกับระยะเวลาที่ลูกจ้างทำงานให้แก่ผู้ขาย รวมทั้งตกลงให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่ลูกจ้างคนดังกล่าวไม่น้อยไปกว่าที่ได้รับจากผู้ขาย ในกรณีที่ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรมของผู้ขายคนใดไม่ให้ความยินยอมสำหรับการโอนย้ายดังกล่าว ผู้ขายตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวข้องกับการเลิกจ้างลูกจ้างคนดังกล่าว (ถ้ามี) ตามที่กฎหมายแรงงานประกาศกำหนด
<p>มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (งบการเงินงวดล่าสุดก่อนวันที่ทำรายการ)^{1/}</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ 179,041,845 บาท สำหรับงบการเงินของบริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด □ 241,301,763 บาท สำหรับงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท RBF

หมายเหตุ: ^{1/} เนื่องจากงบการเงินของบริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด จัดทำภายใต้มาตรฐานงบการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (“Non-Publicly Accountable Entities”, “NPAs”) ซึ่งไม่ได้รับข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี (มาตรการผ่อนปรนดังกล่าว ได้อนุญาตให้กิจการที่ได้รับผลกระทบสามารถเลือกที่จะไม่นำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้การด้อยค่าได้ สำหรับระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงระยะเวลาวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563) ต่างจากมาตรฐานงบการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (“Publicly Accountable Entities”, “PAEs”) ที่เป็นมาตรฐานการเงินของ RBF ซึ่งได้รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพการบัญชีให้สามารถไม่นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นข้อบ่งชี้การด้อยค่าได้ ด้วยเหตุนี้ RBF เลือกที่จะไม่นำที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้การด้อยค่า ทำให้มูลค่าสุทธิทางบัญชีของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม ไอบิส สโกลด์ เชียงใหม่ ในงบการเงินรวมของ RBF จะมีค่าไม่เท่ากับมูลค่าในงบการเงินของบริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด โดยในงบการเงินรวมของ RBF มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวจะเท่ากับ 241.30 ล้านบาท ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ไว้ใจความว่า “หลังจากการสิ้นสุดการใช้มาตรการผ่อนปรนดังกล่าวในปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการคาดว่าจะมีการรับรู้ผลกระทบต่อรายการรับรู้การด้อยค่าของอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้อย่างมีสาระสำคัญ สำหรับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มธุรกิจโรงแรมในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2564 ที่กำลังจะถึงนี้” โดยกลุ่ม RBF จะรับรู้กำไร (ขาดทุน) จากการด้อยค่าไปจากมูลค่าทางบัญชีของงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท

บริษัท ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (สิทธิของผู้เช่า) และอาคารสิ่งปลูกสร้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทผู้ประเมิน	บจก.สยามแอฟเพรชัล แอนด์ เซอร์วิส	บจก.ชาเตอร์ แวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแตนท์
รายชื่อผู้ประเมินหลัก	นายวรชิต สุรการวิทย์ (ผู้ประเมินชั้นวุฒิ วฒ.062) ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	นายจิรวัดน์ นฤมิตร (ผู้ประเมินชั้นวุฒิ วฒ.228) ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ออกรายงาน	12 ตุลาคม 2563	10 ตุลาคม 2563
วันที่สำรวจและทำการประเมิน	12 ตุลาคม 2563	1 ตุลาคม 2563
วัตถุประสงค์ในการประเมิน	เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ	เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมูลค่า	ใช้วิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach) เป็นเกณฑ์	ใช้วิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach) เป็นเกณฑ์
ราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	168,606,000 บาท	174,900,000 บาท

ผลการดำเนินงานและข้อมูลสำคัญจากงบการเงินเฉพาะกิจการที่จัดทำเพื่อการบริหาร (Separated Managerial Accounting) ของโรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่

(หน่วย: บาท เว้นแต่เป็นอื่นระบุไว้)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
อัตรการเข้าพัก (%)	65.68%	54.54%	27.86%
รายได้	69,975,031	55,815,968	27,773,910
ต้นทุนขาย	(71,942,447)	(63,254,018)	(44,519,405)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	(1,967,416)	(7,438,051)	(16,745,496)
รายได้อื่น	242,508	281,786	152,952
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(26,543,229)	(25,122,844)	(15,345,336)
ขาดทุนจากการด้อยค่า	-	(5,342,941)	(62,259,918)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	(28,268,137)	(37,622,050)	(94,197,797)
ดอกเบี้ยจ่าย	(6,977,103)	(4,720,712)	(2,878,698)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(35,245,241)	(42,342,761)	(97,076,495)

5. การคำนวณขนาดรายการ

5.1 การคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทคำนวณขนาดรายการจากงบการเงินงวดล่าสุดของบริษัทก่อนวันที่ทำรายการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลทางการเงิน RBF ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	4,883.40
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	38.85
หนี้สินรวม	794.58
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(2.12)
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	4,052.08
กำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง (ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2563)	519.02
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่จำหน่าย	319.60

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	วิธีการคำนวณขนาดรายการ	ผลการคำนวณขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$\frac{(\text{NTA ของเงินลงทุนในบริษัทที่ทำรายการ}) \times \text{สัดส่วนที่ได้มาหรือจำหน่ายไป} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่ต้องคำนวณ เนื่องจากไม่ได้เป็นการจำหน่ายสินทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\frac{(\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทที่ทำรายการ}) \times \text{สัดส่วนการเข้าถือหุ้น} \times 100}{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่ต้องคำนวณ เนื่องจากไม่ได้เป็นการจำหน่ายสินทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ
3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน}}$	$\frac{272.00}{4,883.40} = 5.57\%$
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่ต้องคำนวณ เนื่องจากเป็นรายการจำหน่ายไปเพื่อสินทรัพย์

จากการคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น พบว่าขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนมีขนาดสูงสุด ซึ่งมีขนาดร้อยละ 5.57 (บริษัทไม่มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าการทำรายการครั้งนี้) บริษัทจึง ไม่ได้มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

5.2 การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทคำนวณขนาดรายการจากงบการเงินงวดล่าสุดของบริษัทก่อนวันที่ทำรายการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ดังนี้

ข้อมูลทางการเงิน RBF ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	4,883.40
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	38.85
หนี้สินรวม	794.58
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(2.12)
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	4,052.08
มูลค่า ร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	1.22
มูลค่า ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	121.56
กรอบล่างของการคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน (เลือกใช้ค่าสูงระหว่าง 0.03% ของ NTA หรือ 1.22 ล้านบาท)	1.22
กรอบบนของการคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน (เลือกใช้ค่าสูงระหว่าง 3.00% ของ NTA หรือ 121.56 ล้านบาท)	121.56
มูลค่าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน	
มูลค่าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การขายสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (สิทธิของผู้เช่า) และอาคารสิ่งปลูกสร้าง มูลค่ารวม 272.00 ล้านบาท	272.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.71 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563
ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน	รายการขนาดใหญ่ (มูลค่า > 3.00% ของ NTA)

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือบริการมีมูลค่าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันรวม 272.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นขนาดการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันรวม ร้อยละ 6.71 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าเกณฑ์กำหนดขนาดรายการที่ 121.56 ล้านบาท (ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ) จึงถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการ

ที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยบริษัทมีหน้าที่ ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- 1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่ง หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็น ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้น
- 3) จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ ถูถือหุ้น

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และ วิธีและเงื่อนไขในการชำระเงิน

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ คู่สัญญา ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงซื้อขายทรัพย์สินทั้ง 2 รายการในมูลค่ารวม 272.00 ล้านบาท โดยผู้ซื้อตกลงที่จะชำระมูลค่าซื้อขายแก่ ผู้ขายในครั้งเดียว ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกำหนดวันโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 มิถุนายน 2564 เว้นแต่ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไป ซึ่งผู้ขายจะนำเงินเข้าบัญชี เงินฝากธนาคารของผู้ซื้อในวันโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ทรัพย์สินทั้ง 2 รายการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (สิทธิของผู้เช่า) วัตถุประสงค์ และอาคารสิ่งปลูกสร้างของโรงแรม โนวาเทล ชุมพร บีซีริสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ ที่ลงทุนโดยบริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกเร็นซ์ จำกัด (“TFF”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่บริษัท เจ.พี.เอส. โฮลดิ้ง จำกัด (“JPS”) คิดเป็นมูลค่ารวม ทั้งสิ้น 87.00 ล้านบาท
2. สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (สิทธิของผู้เช่า) วัตถุประสงค์ และอาคารสิ่งปลูกสร้างของโรงแรม ไอบิส สไตส์ เชียงใหม่ ที่ลงทุนโดยบริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด (“PFC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่ บริษัท ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เด้น จำกัด (“RKBG”) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 185.00 ล้านบาท

หมายเหตุ: บริษัททำสัญญาเช่าจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้แก่ ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ และ นางเพ็ชราร รัตนภูมิภิญโญ กรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ บุคคลผู้เกี่ยวข้องของบริษัทซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากรูทกรรมนี้

7. เหตุผล ความจำเป็น และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำธุรกรรม

ในอดีตทางบริษัทได้เคยพิจารณาจัดโครงสร้างเพื่อเตรียมนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในประเด็นการจำหน่ายธุรกิจโรงแรมออกจากกลุ่มบริษัทที่จะทำการจดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการจำหน่ายธุรกิจโรงแรมออกป็นั้นจะทำให้มีภาระภาษี และค่าใช้จ่ายการโอนค่อนข้างสูง ซึ่งกลุ่มผู้ถือหุ้นและบริษัทไม่มีความพร้อมที่จะดำเนินการ ณ เวลานั้น กอปรกับในช่วงนั้นบริษัทยังคาดว่าจะสามารถเข้าไปดำเนินการให้กลุ่มธุรกิจโรงแรมมีผลประกอบการดีขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่บริษัทได้ทำการ IPO กลุ่มธุรกิจโรงแรมประสบผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นที่เชียงใหม่ (ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรม ไอบิส สไตส์ เชียงใหม่) อีกทั้งเกิดสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ทำให้ผลประกอบการของโรงแรมไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งใจไว้ และยังไม่มีความแน่นอนในการฟื้นตัวของกลุ่มธุรกิจโรงแรม อีกทั้งเพื่อให้โครงสร้างธุรกิจมีความชัดเจนในธุรกิจหลักของบริษัท บริษัทจึงพิจารณาที่จะดำเนินการจำหน่ายธุรกิจโรงแรมออกในช่วงเวลานี้ อันน่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงมีความเห็นดังนี้

7.1 การจำหน่ายทรัพย์สินในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยเป็นการดำเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจหลักที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ กล่าวคือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) และเพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักได้อย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะมุ่งเน้นที่การดำเนินกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท ณ ปัจจุบัน โดยปัจจุบันบริษัทไม่มีแผนที่จะดำเนินธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจหลัก แต่ทั้งนี้หากบริษัทพบโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับกลุ่มธุรกิจหลัก หรือธุรกิจอื่นที่มีความน่าสนใจ และสามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นได้ และไม่เป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะทำการพิจารณาเป็นรายกรณีไป

7.2 การจำหน่ายไปครั้งนี้ทำให้กลุ่มบริษัทไม่ต้องแบกรับผลขาดทุนของ โรงแรมทั้ง 2 แห่ง (รายละเอียดผลการดำเนินงานแสดงในส่วน 4. รายละเอียดทรัพย์สินที่จะจำหน่ายไป) นอกจากนี้การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ยังเป็นการรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ปัจจุบัน ที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขาดรายได้อย่างฉับพลัน และทำให้ภาพรวมของธุรกิจโรงแรมหดตัวอย่างรุนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดในช่วงที่ผ่านมา และคาดว่าจะอาจใช้เวลา 2-3 ปีก่อนที่ธุรกิจโรงแรมจะฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ได้

7.3 หากไม่มีธุรกรรมจำหน่ายไป คาดว่าจะมีการรับรู้ผลกระทบต่อรายการรับรู้การด้อยค่าของอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้อย่างมีสาระสำคัญ สำหรับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มธุรกิจโรงแรมในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2564 ที่กำลังจะถึงนี้ หลังจากการสิ้นสุดการใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว

เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี (มาตรการผ่อนปรนดังกล่าว ได้อนุญาตให้กิจการที่ได้รับผลกระทบสามารถเลือกที่จะไม่นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้การด้อยค่าได้ สำหรับรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

7.4 ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของ โรงแรมทั้ง 2 แห่ง เป็นกรรมสิทธิ์ประเภทสิทธิการเช่า (Leasehold)¹ ซึ่งมีระยะเวลาในการเช่าจำกัด² ส่งผลให้การจำหน่ายทรัพย์สิน โรงแรมเป็นไปได้ยาก เนื่องจากทำให้ผู้ซื้อสามารถซื้อได้เพียงสิทธิในการเช่าเท่านั้น

หมายเหตุ: ¹ - บริษัททำสัญญาเช่าจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้แก่ ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ และ นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ บุคคลผู้เกี่ยวข้องของบริษัทซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากธุรกรรมนี้

² - สิทธิการเช่าของที่ดินที่ตั้งของ โรงแรม โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ มีอายุสัญญาทั้งหมด 20 ปี อายุสัญญาตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2581 อายุสัญญาคงเหลือ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เท่ากับ 17 ปี 7 เดือน 4 วัน ส่วนสิทธิการเช่าของที่ดินที่ตั้งของ โรงแรม โอบิส สไตล์ เชียงใหม่ มีอายุสัญญาทั้งหมด 20 ปี อายุสัญญาตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2581 อายุสัญญาคงเหลือ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เท่ากับ 17 ปี 7 เดือน 4 วัน

8. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

เงินที่ได้จากการจำหน่ายกิจการ โรงแรมในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่รวม ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ พ.ท.พญ.ฉัตรจิตา รัตนภูมิภิญโญ และพญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ กรรมการ 4 ท่านที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท เนื่องจากการดำเนินการตามการปรับปรุงแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท ที่จะมุ่งเน้นการสร้างผลกำไรจากธุรกิจหลักของบริษัท

ทั้งนี้ ราคาซื้อขายกิจการ โรงแรมที่มูลค่ารวม 272.00 ล้านบาท โดยเป็นราคาซื้อขายที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน มีรายละเอียดดังนี้

1. โรงแรม โนวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ เท่ากับ 87.00 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างช่วงราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากบริษัท สยามแอฟเฟรชด์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ฉบับเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ซึ่งเท่ากับ

88.75 ล้านบาท และราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากบริษัท ซาเตอร์ แวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ฉบับเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ซึ่งเท่ากับ 84.33 ล้านบาท

2. โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ เท่ากับ 185.00 ล้านบาท โดยเป็นราคาขายที่สูงกว่าราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากบริษัท สยามแอฟเฟรชส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ฉบับเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ซึ่งเท่ากับ 168.61 ล้านบาท และราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากบริษัท ซาเตอร์ แวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ฉบับเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ซึ่งเท่ากับ 174.90 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการทำรายการเกี่ยวโยงดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลดีแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ราคาซื้อขายที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน เป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมินเฉลี่ยจากผู้ประเมินราคาอิสระทั้ง 2 ราย ซึ่งผู้ประเมินอสังหาริมทรัพย์ทั้ง 2 รายนั้น เป็นผู้ประเมินที่อยู่ในรายชื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้นแล้วในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ถูกจัดทำโดยบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นั้น ได้ให้ความเห็นว่าการทำรายการเกี่ยวโยงดังกล่าวมีความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไข จากการพิจารณารายละเอียดที่ผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แสดงความเห็นมาทั้งหมดนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าราคาและเงื่อนไขของการเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผลดีแล้ว ตามรายละเอียดจากผู้ประกอบวิชาชีพที่ฝ่ายบริหารเสนอมา
- สำหรับความจำเป็นในการจำหน่ายให้กับบุคคลเกี่ยวโยงนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทได้รับรายละเอียดจากฝ่ายบริหารของบริษัทว่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโรงแรมในวงกว้าง ประกอบกับที่ดิน ที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมทั้ง 2 แห่ง เป็นกรรมสิทธิ์ประเภทสิทธิการเช่า ส่งผลให้การจำหน่ายสินทรัพย์โรงแรมเป็นไปได้ยาก เนื่องจากทำให้ผู้ซื้อได้เพียงสิทธิในการเช่าเท่านั้น ซึ่งแม้แต่บริษัท เอเอฟซี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้บริหารโรงแรม ซึ่งตามสัญญาบริหารโรงแรมมีข้อตกลงเรื่องสิทธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ¹¹ กับทางบริษัทก็แจ้งเจตจำนงจะไม่ประสงค์ที่จะซื้อกับทางบริษัทแล้ว นอกจากนั้นฝ่ายบริหารได้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทว่าได้มีการสอบถามไปยังบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เพื่อเสนอขาย แต่ไม่มีการตอบรับจากบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประโยชน์ที่บริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับ ตามรายละเอียดที่ฝ่ายบริหารได้แจ้ง และความจำเป็นในการจำหน่ายไปให้บุคคลเกี่ยวโยงที่ทางฝ่ายบริหารเสนอมาแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการจำหน่ายไปแก่บุคคลเกี่ยวโยงมีความสมเหตุสมผลตามรายละเอียดที่ฝ่ายบริหารเสนอมา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและให้ความเห็นรายการเกี่ยวโยงดังกล่าวโดยยึดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำคัญ การเสนอวาระนี้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้พิจารณาอนุมัติความเหมาะสมของการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงดังกล่าวที่บริษัทได้เข้าทำกับ JPS และ RKBG เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดังนั้นจึงมีความเห็นเสนอให้ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการเข้ารายการเกี่ยวโยงกันดังกล่าว

หมายเหตุ: ¹ - ข้อตกลงเรื่องสิทธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) กล่าวคือ ในกรณีที่บริษัทมีความประสงค์จะจำหน่าย หรือ โอนสิทธิในทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น ทางบริษัทจำเป็นต้องทำหนังสือแจ้งไปยังผู้บริหาร โรงแรมให้พิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก หากผู้บริหาร โรงแรมปฏิเสธที่จะยื่นข้อเสนอ บริษัทก็จะสามารถจำหน่าย หรือ โอนสิทธิในทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นได้

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงกรณีกรรมการดังกล่าวงดออกเสียง

- ไม่มี -

11. ข้อมูลบริษัทและการดำเนินงานโดยสรุป

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

รายการ	รายละเอียด
ชื่อบริษัท	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท	0107561000374
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) ถนนลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) หลายกลุ่มดังนี้ 1) กลุ่มวัตถุดิบแต่งกลิ่น (Flavour) และสีผสมอาหาร ซึ่งรวมถึงวัตถุดิบแต่งกลิ่นที่นำไปเป็นส่วนผสมในน้ำหอมและเครื่องสำอาง 2) กลุ่มแป้งและซอส 3) กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง 4) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง 5) กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก และ 6) กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักรีดและจำหน่ายไป ซึ่งเป็นสินค้าประเภท Food Additive อาทิ สารกันบูด สารกันรา กรดมะนาว เป็นต้น รวมถึงนมผง และปลูกไส้กรอก นอกจากธุรกิจดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยยังได้ลงทุนในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ และ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีซี รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ ¹
ทุนจดทะเบียน	2,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น

รายการ	รายละเอียด
ทุนชำระแล้ว	2,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น
วันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	24 ตุลาคม 2562

หมายเหตุ: ¹ - หากบริษัทได้รับอนุมัติราชการเกี่ยวกับวงดังที่ได้กล่าวไปในสารสนเทศฉบับนี้ จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เม.ย. 2564 แล้วนั้น การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวจะทำให้บริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจโรงแรมอีกต่อไป ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะมุ่งเน้นที่การดำเนินงานกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท ณ ปัจจุบัน โดยปัจจุบันบริษัทไม่มีแผนที่จะดำเนินธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องของกลุ่มธุรกิจหลัก แต่ทั้งนี้หากบริษัทพบโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับกลุ่มธุรกิจหลัก หรือธุรกิจอื่นที่มีความน่าสนใจและสามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นได้ และไม่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะทำการพิจารณาเป็นรายกรณีไป

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) โดยแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักกลุ่มดังนี้ 1) กลุ่มวัตถุดิบแต่งกลิ่น (Flavour) และส่วนผสมอาหาร ซึ่งรวมถึงวัตถุดิบแต่งกลิ่นที่นำไปเป็นส่วนผสมในน้ำหอมและเครื่องสำอาง 2) กลุ่มแป้งและซอส 3) กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง 4) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง 5) กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก และ 6) กลุ่มผลิตภัณฑ์ซื้อมาและจำหน่ายไปซึ่งเป็นสินค้าประเภท Food Additive อาทิ สารกันบูด สารกันรา กรดมะนาว เป็นต้น รวมถึงนมผง และปลอกไส้กรอก โดยซื้อจากผู้ผลิตรายอื่นหรือนำเข้าจากต่างประเทศ มาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ นอกจากการผลิตและจำหน่ายให้กับลูกค้าตามที่กล่าวแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยังผลิตและจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมตามคำสั่งซื้อ (Made to order) เป็นหลัก และจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและกลุ่มลูกค้าธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ที่สั่งผลิตในรูปแบบ OEM (Original Equipment Manufacture) นอกจากนี้ ยังผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า “อังเคิลบาร์นส์” “เบสท์ โอเคอร์” “super-find” “ก๊อปปัง” “Haeyo” “Angelo” และ “Aroi Mak Mak” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปัง วัตถุดิบแต่งกลิ่นและรส ผสมอาหาร น้ำหวานเข้มข้น และอาหารแช่แข็ง เพื่อสร้างความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานผลิตวัตถุดิบผสมอาหารตามที่กล่าวและผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก รวม 10 โรงงาน ตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว 101 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการแฟคตอรีแลนด์วังน้อย 1 แห่ง อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 5 แห่ง อยู่ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง อยู่ในเมืองลองอาน ประเทศเวียดนาม 1 แห่ง และตั้งอยู่ในจังหวัดจาร์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 1 แห่ง โดยแต่ละโรงงานใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล อาทิ มาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อกำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice Practice : GMP) มาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) มาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) มาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ HALAL และ

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยรวม 10 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทย่อยในประเทศไทย 4 บริษัท เวียดนาม 1 บริษัท อินโดนีเซีย 2 บริษัท จีน 1 บริษัท สิงคโปร์ 1 บริษัท และประเทศญี่ปุ่น 1 บริษัท บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ ประเทศแถบตะวันออกกลาง และเอเชียใต้ ทั้งสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง เกาหลีใต้ อินเดีย ปากีสถาน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน รัสเซีย อังกฤษ เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังได้ลงทุนในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง ได้แก่ 1) โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีซี รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ โดยลงทุนผ่านบริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกรีนซ์ จำกัด (“TFF”) และ 2) โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ โดยลงทุนผ่านบริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด (“PFC”) ¹

หมายเหตุ: /1 – หากบริษัทได้รับอนุมัติรายการเกี่ยวโยงดังที่ได้กล่าวไปในสารสนเทศฉบับนี้ จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เม.ย. 2564 แล้วนั้น การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวจะทำให้บริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจโรงแรมอีกต่อไป ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะมุ่งเน้นที่การดำเนินงานกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท ณ ปัจจุบัน โดยปัจจุบันบริษัทไม่มีแผนที่จะดำเนินธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องของกลุ่มธุรกิจหลัก แต่ทั้งนี้หากบริษัทพบโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับกลุ่มธุรกิจหลัก หรือธุรกิจอื่นที่มีความน่าสนใจ และสามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นได้ และไม่เป็นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะทำการพิจารณาเป็นรายกรณีไป

โครงสร้างรายได้ของบริษัท

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	2,632.52	95.74%	2,776.38	96.34%	3,116.38	97.78%
1) วัตถุดิบและส่วนผสมอาหาร	995.54	36.21%	1,038.82	36.05%	1,185.49	37.19%
2) กลุ่มแป้งและซอส	948.69	34.50%	1,025.71	35.59%	1,147.36	36.00%
3) กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง	156.69	5.70%	172.31	5.98%	178.23	5.59%
4) อาหารแช่แข็ง	101.13	3.68%	98.81	3.43%	87.97	2.76%
5) กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก	44.48	1.62%	41.16	1.43%	24.30	0.76%
6) ผลิตภัณฑ์ซื้อมาเพื่อจำหน่าย	385.99	14.04%	399.57	13.87%	493.02	15.47%
รายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรม ¹	105.73	3.85%	88.28	3.06%	55.70	1.75%
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	2,738.25	99.59%	2,864.65	99.40%	3,172.08	99.52%
รายได้อื่น	11.34	0.41%	17.34	0.60%	15.19	0.48%
รายได้รวม	2,749.59	100.00%	2,881.99	100.00%	3,187.27	100.00%

หมายเหตุ: ¹ – หากบริษัทได้รับอนุมัติรายการเกี่ยวโยงดังที่ได้กล่าวไปในสารสนเทศฉบับนี้ จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เม.ย. 2564 แล้วนั้น การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวจะทำให้บริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจโรงแรมอีกต่อไป ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะมุ่งเน้นที่การดำเนินงานกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท ณ ปัจจุบัน โดยปัจจุบันบริษัทไม่มีแผนที่จะดำเนินธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจหลัก แต่ทั้งนี้หากบริษัทพบโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับกลุ่มธุรกิจหลัก หรือธุรกิจอื่นที่มีความน่าสนใจ และสามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นได้ และไม่เป็นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะทำการพิจารณาเป็นรายกรณีไป

12. ผู้บริหารและรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 12 มีนาคม 2564

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท

บริษัทมีรายชื่อผู้บริหาร ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 12 มีนาคม 2564 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาดและวางแผน (รักษาการ)
2.	นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
4.	นายธีรพัฒน์ ญาณารกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 12 มีนาคม 2564 ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1. นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ	556,031,000	27.80%
2. นายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ	556,030,900	27.80%
3. พ.ท.พญ. จันจิรา รัตนภูมิภิญโญ	160,159,000	8.01%
4. พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ	160,159,000	8.01%
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	110,289,009	5.51%
6. SAN-EI GEN F.F.I., INC.	60,000,000	3.00%
7. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30	15,745,500	0.79%
8. นายพะเนียง พงษ์ธา	14,033,700	0.70%
9. นายชาย มโนภาส	12,280,000	0.61%
10. นายสมชาย พิทักษ์กัมพล	10,790,000	0.54%

13. รายการระหว่างกันในปี 2562 และ 2563

กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารสำคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคำนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

บริษัทถูกควบคุมโดยกลุ่มครอบครัวรัตนภูมิภิญโญ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทประกอบด้วยผู้ถือหุ้นได้แก่นายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ แพทย์หญิงจันจิรา รัตนภูมิภิญโญ และแพทย์หญิงสนาธร รัตนภูมิภิญโญ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทรวมกันร้อยละ 71.62 ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 12 มีนาคม 2564

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
R&B Food Supply Vietnam Limited Liability Company	บริษัทย่อย
PT RBFood Supply Indonesia	บริษัทย่อย
บริษัท ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกรเ็นซ์ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท เบสท์ โอเคอร์ จำกัด	บริษัทย่อย
PT RBFood Manufaktur Indonesia	บริษัทย่อย
Guangzhou Thai Delicious Food Co., Ltd.	บริษัทย่อย
บริษัท เจ.พี.เอส. โฮลดิ้ง จำกัด	บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกันที่ระดับของผู้ถือหุ้น
บริษัท พอร์ต พลัส จำกัด	บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกันที่ระดับของผู้ถือหุ้น
บริษัท โกลเบล ไทยอัมพ์ จำกัด	บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกันที่ระดับของผู้ถือหุ้น
บริษัท ทรานส์ลูเซชั่นส์ จำกัด	บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกันที่ระดับของผู้ถือหุ้น
บริษัท แดฟเน่ จำกัด	บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกันที่ระดับของผู้ถือหุ้น
บริษัท โบตานิค ดีไลท์ จำกัด	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เพชรเพิ่มสิน จำกัด	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี 2562 และ 2563 กลุ่มกิจการและบริษัทมีรายการกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการค้าดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างกิจการตามปกติของการดำเนินธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าตามปกติซึ่งสรุปได้ดังนี้

ประเภทรายการ	เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
รายได้จากการขายสินค้า	ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์
รายได้จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	ราคาต้นทุนบวกกำไร
รายได้ค่าเช่า	ราคาตามสัญญา ซึ่งได้มาจากการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ใกล้เคียงราคาตลาด
รายได้ค่าบริการ	ราคาต้นทุนบวกกำไร
รายได้อื่น - ค่าคอมมิชชั่น	ราคาตามสัญญา ซึ่งคิดเป็นร้อยละของยอดขาย
รายได้คอกเบี้ย	ราคาตามสัญญา
ซื้อสินค้า	ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	ราคาตามสัญญา ซึ่งได้มาจากการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ใกล้เคียงราคาตลาด
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	ราคาตามสัญญา ซึ่งได้มาจากการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ใกล้เคียงราคาตลาด
ค่าเช่าที่ดินและอาคาร โรงงาน	ราคาตามสัญญา ซึ่งได้มาจากการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ใกล้เคียงราคาตลาด
ค่าบริการ	ราคาตามสัญญา
ค่าคอมมิชชั่น	ราคาตามสัญญา ซึ่งคิดเป็นร้อยละของยอดขาย
ค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายคอกเบี้ย	ราคาตามสัญญา
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	

ประเภทรายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการขายสินค้า				
บริษัทย่อย	-	-	321,363,921	267,858,448
	-	-	321,363,921	267,858,448
รายได้จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
บริษัทย่อย	-	-	334,255	20,768,744
	-	-	334,255	20,768,744
รายได้ค่าเช่า				
บริษัทย่อย	-	-	10,045,681	11,713,125
	-	-	10,045,681	11,713,125
รายได้ค่าบริการและรายได้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	35,497,340	26,992,019
	-	-	35,497,340	26,992,019
รายได้คอกเบี้ย				
บริษัทย่อย	-	-	14,579,461	5,165,094
	-	-	14,579,461	5,165,094
รายได้เงินปันผล				
บริษัทย่อย	-	-	-	65,785,029
	-	-	-	65,785,029

การซื้อสินค้าและบริการ

ประเภทรายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
ซื้อสินค้า				
บริษัทย่อย	-	-	75,182,920	48,397,492
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน ที่ระดับของผู้ถือหุ้น	-	7,528,151	-	7,528,151
	-	7,528,151	75,182,920	55,925,643
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
บริษัทย่อย	-	-	5,540,121	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,428,066	20,314,812	1,428,066	20,314,812
	1,428,066	20,314,812	6,968,187	20,314,812
ค่าเช่าที่ดินและอาคาร โรงงาน ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารสำคัญ				
	-	17,539,780	-	10,202,331
	-	17,539,780	-	10,202,331
การรับบริการและค่าใช้จ่ายอื่น				
บริษัทย่อย	-	-	34,354,377	20,104,178
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	119,092	1,259,812	-	120,794
	119,092	1,259,812	34,354,377	20,224,972
ดอกเบี้ยจ่าย				
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน ที่ระดับของผู้ถือหุ้น	-	1,131,283	-	-
ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารสำคัญ	12,726,509	10,160,242	8,685,808	9,035,248
	12,726,509	11,291,525	8,685,808	9,035,248
เงินปันผลจ่าย				
ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารสำคัญ	214,856,985	246,004,971	214,856,985	246,000,000
	214,856,985	246,004,971	214,856,985	246,000,000

ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ

ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวดที่เกี่ยวข้องกับรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

รายการ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	166,900,884	126,596,490
ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารสำคัญ	36,100	-	36,100	-
รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	36,100	-	166,936,984	126,596,490
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	24,795,217	18,310,020
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	5,000	-	5,000
ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารสำคัญ	47,248	5,473,274	19,000	3,305,649
รวมเจ้าหนี้อิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	47,248	5,478,274	24,814,217	21,620,669
หนี้สินตามสัญญาเช่า				
ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารสำคัญ	286,293,727	34,846,421	152,859,295	32,835,396
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า	286,293,727	34,846,421	152,859,295	32,835,396

เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน ที่ระดับของผู้ถือหุ้น				
ยอดคงเหลือต้นปี	-	74,000,000	-	-
เงินกู้ยืมคืนระหว่างปี	-	(74,000,000)	-	-
ยอดคงเหลือปลายปี	-	-	-	-
ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารสำคัญ				
ยอดคงเหลือต้นปี	50,000,000	498,780,000	-	448,780,000
เงินกู้ยืมคืนระหว่างปี	(50,000,000)	(448,780,000)	-	(448,780,000)
ยอดคงเหลือปลายปี	-	50,000,000	-	-
รวมเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	50,000,000	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นเป็นประเภทมีดอกเบี้ยโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.97 ต่อปี ไม่มีหลักประกัน และมีกำหนดวันจ่ายชำระคืนภายในระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้กลุ่มกิจการได้จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นแล้วในปี พ.ศ. 2563

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	5,978,000	-
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจจะเกิดขึ้น (พ.ศ. 2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ตาม TAS 101)	-	-	(34,504)	-
รวม	-	-	5,943,496	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	361,947,933	285,498,875
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจจะเกิดขึ้น (พ.ศ. 2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ตาม TAS 101)	-	-	(2,100,070)	-
รวม	-	-	359,847,863	285,498,875

การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

รายการ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยอดคงเหลือต้นงวด	-	-	285,498,875	156,916,667
รายการปรับปรุงจากการนำมาตราฐาน การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 มาใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 5)	-	-	(15,747,961)	-
เงินให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี	-	-	165,499,923	262,928,900
เงินรับชำระคืนระหว่างปี	-	-	(87,044,200)	(133,150,667)
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	(702,141)	(1,196,025)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยใน

สัญญาเงินให้กู้ยืม (หมายเหตุ 15)	-	-	18,413,844	-
ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-	(126,981)	-
ยอดคงเหลือปลายงวด	-	-	365,791,359	285,498,875

โดยระยะเวลาและเงื่อนไขของสัญญาเงินให้กู้ยืมมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	จำนวนเงินให้กู้ยืมเงินคงเหลือวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563		ระยะเวลาจ่ายชำระ	จำนวนเงินที่จ่ายคืนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563		อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
	บาท			บาท		
บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด	177,733,193		ไม่มีหลักประกันและจะครบกำหนดชำระคืนทั้งหมดในปี พ.ศ. 2568	40,560,000		3.85 - 4.24
บริษัท ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกรเ็นซ์ จำกัด	137,616,883		ไม่มีหลักประกันและจะครบกำหนดชำระคืนทั้งหมดในปี พ.ศ. 2568	44,084,200		3.85 - 4.24
บริษัท เบสท์ โอเดออร์ จำกัด	4,573,449		ไม่มีหลักประกันและจะครบกำหนดชำระคืนทั้งหมดในปี พ.ศ. 2565	2,400,000		3.85
R&B Food Supply Vietnam Limited Liabilities Company	16,476,539		ไม่มีหลักประกันและจะครบกำหนดชำระคืนในปี พ.ศ. 2569	-		4.25 - 4.75
PT RB Food Manufaktur Indonesia	29,391,295		ไม่มีหลักประกันและจะครบกำหนดชำระคืนในปี พ.ศ. 2570	-		4.50 - 4.75
	365,791,359			87,044,200		

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามประเพณีการให้กู้ยืมปกติ รายได้ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องมีจำนวนเงิน 14,579,461 บาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : 5,165,094 บาท)

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

ผู้บริหารสำคัญของบริษัทรวมถึง กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ค่าตอบแทนที่จ่ายหรือค้างจ่ายสำหรับผู้บริหารสำคัญมีดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
ผลประโยชน์ระยะสั้น	35,083,276	33,755,787	29,064,845	27,925,825
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน	201,526	6,014,635	154,088	5,101,076
	35,284,802	39,770,422	29,218,933	33,026,901

14. ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย					
	ณ 31 ธ.ค. 61 (ตรวจสอบแล้ว)		ณ 31 ธ.ค. 62 (ตรวจสอบแล้ว)		ณ 31 ธ.ค. 63 (ตรวจสอบแล้ว)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	249.42	7.23%	1,234.41	27.98%	613.65	12.57%
เงินลงทุนระยะสั้น	13.19	0.38%	6.09	0.14%	-	0.00%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	636.12	18.45%	726.92	16.47%	841.66	17.24%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการอื่น	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
สินทรัพย์ทางการเงิน (เงินฝากประจำ) ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	-	0.00%	-	0.00%	400.10	8.19%
สินค้าคงเหลือ	746.04	21.64%	682.51	15.47%	756.99	15.50%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3.39	0.11%	9.24	0.21%	15.18	0.31%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,648.16	47.81%	2,659.17	60.27%	2,627.58	53.81%
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้	9.16	0.27%	3.16	0.07%	3.16	0.06%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	0.00%	67.13	1.52%	67.13	1.37%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,721.62	49.94%	1,622.61	36.77%	1,377.78	28.21%
สินทรัพย์สิทธิการให้	-	0.00%	-	0.00%	751.40	15.39%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	23.70	0.69%	11.31	0.26%	4.47	0.09%
สินทรัพย์ถาวรอื่นที่ได้รับดอกเบี้ย	30.40	0.88%	32.87	0.74%	34.38	0.70%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการอื่น	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่น	14.62	0.42%	16.06	0.36%	17.50	0.36%
รวมสินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียน	1,799.50	52.19%	1,753.14	39.73%	2,255.82	46.19%
รวมสินทรัพย์	3,447.66	100.00%	4,412.31	100.00%	4,883.40	100.00%
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	225.00	6.53%	-	0.00%	-	0.00%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	338.26	9.81%	311.77	7.07%	366.00	7.49%
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.77	0.02%	0.07	0.00%	-	0.00%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	27.79	0.81%	13.76	0.31%	-	0.00%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	34.35	1.00%	12.49	0.28%	-	0.00%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย					
	ณ 31 ธ.ค. 61 (ตรวจสอบแล้ว)		ณ 31 ธ.ค. 62 (ตรวจสอบแล้ว)		ณ 31 ธ.ค. 63 (ตรวจสอบแล้ว)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	0.00%	-	0.00%	10.89	0.22%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	35.36	1.03%	26.14	0.59%	50.25	1.03%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8.52	0.25%	10.91	0.25%	9.50	0.19%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	670.05	19.43%	375.14	8.50%	436.64	8.94%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	74.27	2.15%	40.33	0.91%	-	0.00%
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	34.67	1.01%	35.08	0.80%	296.12	6.06%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	538.43	15.62%	37.51	0.85%	-	0.00%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	38.48	1.12%	54.38	1.23%	61.83	1.27%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	685.85	19.89%	167.30	3.79%	357.95	7.33%
รวมหนี้สิน	1,355.90	39.33%	542.44	12.29%	794.59	16.27%
ทุนจดทะเบียน	2,000.00	58.01%	2,000.00	45.33%	2,000.00	40.96%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,480.00	42.93%	2,000.00	45.33%	2,000.00	40.96%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	93.66	2.72%	1,248.94	28.31%	1,248.94	25.58%
ส่วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	94.71	2.75%	94.71	2.15%	94.71	1.94%
กำไรสะสม-จัดสรรแล้ว	77.00	2.23%	110.35	2.50%	130.65	2.68%
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	350.50	10.17%	423.93	9.61%	619.52	12.69%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(3.04)	-0.09%	(7.67)	-0.17%	(2.89)	-0.06%
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	2,092.83	60.70%	3,870.26	87.72%	4,090.93	83.77%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1.07)	-0.03%	(0.39)	-0.01%	(2.12)	-0.04%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,091.76	60.67%	3,869.87	87.71%	4,088.81	83.73%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,447.66	100.00%	4,412.31	100.00%	4,883.39	100.00%

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย					
	ณ 31 ธ.ค. 61 (ตรวจสอบแล้ว)		ณ 31 ธ.ค. 62 (ตรวจสอบแล้ว)		ณ 31 ธ.ค. 63 (ตรวจสอบแล้ว)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	2,632.52	96.14%	2,776.38	96.92%	3,116.38	98.24%
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม ^{1/}	105.73	3.86%	88.28	3.08%	55.70	1.76%
รวมรายได้	2,738.25	100.00%	2,864.66	100.00%	3,172.08	100.00%
ต้นทุนจากการขาย	(1,627.68)	(59.44%)	(1,668.38)	(58.24%)	(1,809.29)	(57.04%)
ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม ^{1/}	(116.49)	(4.25%)	(105.66)	(3.69%)	(79.19)	(2.50%)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย					
	ณ 31 ธ.ค. 61 (ตรวจสอบแล้ว)		ณ 31 ธ.ค. 62 (ตรวจสอบแล้ว)		ณ 31 ธ.ค. 63 (ตรวจสอบแล้ว)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รวมต้นทุน	(1,744.17)	(63.70%)	(1,774.04)	(61.93%)	(1,888.48)	(59.53%)
กำไรขั้นต้น	994.08	36.30%	1,090.62	38.07%	1,283.60	40.47%
รายได้อื่น ²	11.34	0.41%	17.34	0.61%	15.19	0.48%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(191.18)	(6.98%)	(182.01)	(6.35%)	(191.66)	(6.04%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(386.17)	(14.10%)	(457.10)	(15.96%)	(440.47)	(13.89%)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	-	-	(19.74)	(0.62%)
ต้นทุนทางการเงิน	(20.71)	(0.76%)	(25.95)	(0.91%)	(14.57)	(0.46%)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	407.36	14.88%	442.90	15.46%	632.35	19.93%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(86.25)	(3.15%)	(89.36)	(3.12%)	(115.04)	(3.63%)
กำไรสุทธิสำหรับงวด	321.11	11.73%	353.54	12.34%	517.31	16.31%
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	323.75	11.82%	352.78	12.31%	519.02	16.36%
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นอื่นจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	-	-	-	-	-	-
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(2.64)	(0.10%)	0.76	0.03%	(1.71)	(0.05%)
กำไรสำหรับงวด	321.11	11.73%	353.54	12.34%	517.31	16.31%
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ (บาท/หุ้น) (คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)	25.87		22.29		25.95	
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ (บาท/หุ้น) (คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ³	0.26		0.22		0.26	

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท

หมายเหตุ: ¹ - หากบริษัทได้รับอนุมัติรายการเกี่ยวโยงซึ่งได้กล่าวไปในสารสนเทศฉบับนี้ จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เม.ย. 2564 แล้วนั้น การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวจะทำให้บริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจโรงแรมอีกต่อไป ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะมุ่งเน้นที่การค้าในกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท ณ ปัจจุบัน โดยปัจจุบันบริษัทไม่มีแผนที่จะดำเนินธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกลุ่มธุรกิจหลัก แต่ทั้งนี้หากบริษัทพบโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับการกลุ่มธุรกิจหลัก หรือธุรกิจอื่นที่มีความน่าสนใจ และสามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นได้ และไม่เป็นการก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะทำการพิจารณาเป็นรายกรณีไป

² - รายได้อื่น ประกอบด้วย กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าขนส่งและบริการ รายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าคอมมิชชั่น และ อื่นๆ

³ - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท จึงคำนวณกำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 จากจำนวนหุ้นสามัญที่ปรับเป็นมูลค่าที่ไว้เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบกำไรต่อหุ้น ณ ปัจจุบัน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อต้นปี 2563 และต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจโรงแรม

จากการระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลก ยังผลให้เกิดการควบคุมและจำกัดการเดินทาง โดยรัฐบาลประเทศต่าง ๆ รวมทั้งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีการดำเนินชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประกอบการของกลุ่มโรงแรมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รายได้ลดลงร้อยละ 36.90 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 จากการปิดการดำเนินธุรกิจเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563 ส่งผลให้เกิดการยกเลิกการจอง การเข้าพักโรงแรมถึงจำนวนร้อยละ 24 ในปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของธุรกิจโรงแรม และจากการที่กลุ่มลูกค้าต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาได้ในช่วงของการระบาด และจากการที่กลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศลดการเดินทางลงในปัจจุบัน ผู้บริหารจึงได้มีการเข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ตามมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐเพื่อดึงดูดลูกค้า ซึ่งผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นพิเศษ และได้กำลังประเมินผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน รวมทั้งการวางแผนเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยเลือกนำช้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเลือกที่จะไม่นำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้การด้อยค่า ในการพิจารณาว่าหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มธุรกิจโรงแรม ซึ่งอาจมีผลกระทบเชิงลบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในอนาคตของธุรกิจโรงแรม อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ผู้บริหารจะคอยติดตามผลกระทบเชิงลบของ COVID-19 และจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและทันการเพื่อลดผลกระทบเชิงลบของการแพร่ระบาด COVID-19 ต่อการดำเนินงานในอนาคตของธุรกิจโรงแรม

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปี (มกราคม - ธันวาคม)		การเปลี่ยนแปลง	
	ปี 2563	ปี 2562	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้จากการขายและให้บริการ	3,116.38	2,776.38	340.00	12.25%
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม ¹	55.70	88.28	-32.58	-36.90%
รวมรายได้จากการดำเนินธุรกิจ	3,172.08	2,864.66	307.42	10.73%
ต้นทุนจากการขายและให้บริการ	1,809.29	1,668.38	140.91	8.45%
ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม ¹	79.19	105.66	-26.47	-25.05%
รวมต้นทุนจากการดำเนินธุรกิจ	1,888.48	1,774.04	114.44	6.45%

กำไรขั้นต้น	1,283.60	1,090.62	192.98	17.69%
รายได้อื่น	15.19	17.34	-2.15	-12.41%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	191.66	182.01	9.65	5.30%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	440.47	457.10	-16.63	-3.64%
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	19.74	-	19.74	100.00%
ต้นทุนทางการเงิน	14.57	25.95	-11.38	-43.85%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	632.35	442.90	189.45	42.77%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	115.04	89.36	25.68	28.73%
กำไรสำหรับปี	517.31	353.54	163.77	46.32%
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-1.71	0.76	-2.47	-325.25%
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	519.02	352.78	166.24	47.12%

หมายเหตุ: ¹ - หากบริษัทได้รับอนุมัติรายการเกี่ยวโยงซึ่งได้กล่าวไปในสารสนเทศฉบับนี้ จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เม.ย. 2564 แล้วนั้น การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวจะทำให้บริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจโรงแรมอีกต่อไป ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะมุ่งเน้นที่การดำเนินกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท ณ ปัจจุบัน โดยปัจจุบันบริษัทไม่มีแผนที่จะดำเนินธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มธุรกิจหลัก แต่ทั้งนี้หากบริษัทพบโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับกลุ่มธุรกิจหลัก หรือธุรกิจอื่นที่มีความน่าสนใจ และสามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นได้ และไม่เป็นการก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะทำการพิจารณาเป็นรายกรณีไป

รายได้จากการดำเนินธุรกิจในปี 2563

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 3,172.08 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 307.42 ล้านบาท หรือ 10.73% เมื่อเทียบกับ ปี 2562 ที่มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 2,864.66 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของรายได้แต่ละประเภทมีดังนี้

1. รายได้จากการขายสินค้าที่ผลิตและซื้อมาขายไป

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าเท่ากับ 3,116.38 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการดำเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 98.24% โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 340.00 ล้านบาท (YoY 12.25%) เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีรายได้จากการขายสินค้าเท่ากับ 2,776.38 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการดำเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 96.92%

การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสินค้าจำนวน 340.00 ล้านบาท แยกที่มาตามแหล่งรายได้ดังนี้

- จากยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น 352.36 ล้านบาท
- จากยอดขายต่างประเทศลดลง 12.36 ล้านบาท

พิจารณาตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 6 กลุ่ม พบว่ารายได้จากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นสาเหตุหลักมาจากกลุ่มวัตถุดิบแต่งกลิ่นรสและสีผสมอาหารเท่ากับ 146.67 ล้านบาท กลุ่มแป้งและซอสเท่ากับ 121.65 ล้านบาท และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาขายไปเท่ากับ 93.45 ล้านบาท

2. รายได้จากกิจการ โรงแรม¹¹

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากกิจการ โรงแรมเท่ากับ 55.70 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการดำเนินงานรวมเท่ากับ 1.76% โดยลดลงเท่ากับ 32.58 ล้านบาท (YoY -36.90%) สาเหตุหลักเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ส่งผลให้เกิดการยกเลิกการจองห้องพักโรงแรมในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และการปิดการดำเนินงานธุรกิจ โรงแรมทั้ง 2 แห่งเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563 ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

หมายเหตุ: ¹¹ – หากบริษัทได้รับอนุมัติรายการเกี่ยวโยงดังที่ได้กล่าวไปในสารสนเทศฉบับนี้ จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เม.ย. 2564 แล้วนั้น การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวจะทำให้บริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจโรงแรมอีกต่อไป ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะมุ่งเน้นที่การดำเนินงานกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท ณ ปัจจุบัน โดยปัจจุบันบริษัทไม่มีแผนที่จะดำเนินธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจหลัก แต่ทั้งนี้หากบริษัทพบโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับกลุ่มธุรกิจหลัก หรือธุรกิจอื่นที่มีความน่าสนใจ และสามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นได้ และไม่เป็นการก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะทำการพิจารณาเป็นรายกรณีไป

กำไรขั้นต้นในปี 2563

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นรวมเท่ากับ 1,283.60 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการดำเนินงานรวมเท่ากับ 40.47% โดยมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 192.98 ล้านบาท (YoY 17.69%) เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีกำไรขั้นต้นรวม เท่ากับ 1,090.62 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการดำเนินงานรวมเท่ากับ 38.07%

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของกำไรขั้นต้นแต่ละประเภทมีดังนี้

1. กำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าที่ผลิตและซื้อมาขายไป

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าที่ผลิตและซื้อมาขายไปเท่ากับ 1,307.09 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายสินค้าเท่ากับ 41.94% โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 199.09 ล้านบาท (YoY 17.97%) เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีกำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าเท่ากับ 1,108.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายสินค้าเท่ากับ 39.91% การเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นสอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น

สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นของกลุ่มสินค้า ดังนี้ กลุ่มวัตถุดิบแต่งกลิ่นรสและสีผสมอาหาร เพิ่มขึ้น 108.57 ล้านบาท กลุ่มแป้งและซอสเพิ่มขึ้น 56.80 ล้านบาท และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาขายไปเพิ่มขึ้น 34.36 ล้านบาท

2. กำไรขั้นต้นจากกิจการ โรงแรม¹¹

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนขั้นต้นจากกิจการ โรงแรมเท่ากับ 23.49 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการ โรงแรม เท่ากับ -42.17% โดยมีขาดทุนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 6.11 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ปี 2562 ที่มีขาดทุนขั้นต้นเท่ากับ 17.38 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการ โรงแรม เท่ากับ -19.69% เนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19

หมายเหตุ: ¹¹ – หากบริษัทได้รับอนุมัติรายการเกี่ยวโยงดังที่ได้กล่าวไปในสารสนเทศฉบับนี้ จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เม.ย. 2564 แล้วนั้น การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวจะทำให้บริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจโรงแรมอีกต่อไป ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะมุ่งเน้นที่การดำเนินงานกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท ณ ปัจจุบัน โดยปัจจุบันบริษัทไม่มีแผนที่จะดำเนินธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจหลัก แต่ทั้งนี้หากบริษัทพบโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับกลุ่มธุรกิจหลัก หรือธุรกิจอื่นที่มีความน่าสนใจ และสามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นได้ และไม่เป็นการก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะทำการพิจารณาเป็นรายกรณีไป

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2563

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 632.13 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการดำเนินงานรวมเท่ากับ 19.93% โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 6.98 ล้านบาท (YoY -1.09%) เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 639.11 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการดำเนินงานรวมเท่ากับ 22.31%

สาเหตุหลักของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย

- ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาการเงินและค่าใช้จ่ายในการนำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุนลดลงจำนวน 15.04 ล้านบาท ซึ่งถูกบันทึกไปในปี 2562
- ค่าใช้จ่ายประมาณการผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุลดลง 11.35 ล้านบาท เนื่องจากได้บันทึกต้นทุนบริการในปัจจุบันจากการปรับเพิ่มอัตราค่าชดเชยให้กับลูกจ้างที่ทำงานตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปให้ได้อัตราค่าชดเชยอัตราใหม่จากเดิม 300 วัน เป็น 400 วัน ตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ที่บันทึกไปในปี 2562
- การตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าโรงแรมลดลงจำนวน 11.56 ล้านบาท ซึ่งถูกบันทึกไปในปี 2562
- สุทธิจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน จำนวน 9.75 ล้านบาท และ
- การเพิ่มขึ้นของค่านายหน้าและค่าส่งเสริมการขาย จำนวน 4.83 ล้านบาท และ
- การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการศึกษาและวางแผนการตลาด และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สำหรับธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ จำนวน 10.62 ล้านบาท

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ในปี 2563 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จำนวนเงิน 19.74 ล้านบาท มาจากการรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกค้าหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

กำไรสำหรับปี 2563

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับปีเท่ากับ 517.31 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการดำเนินงานรวมเท่ากับ 16.31% โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 163.77 ล้านบาท (YoY 46.32%) เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีกำไรสำหรับปีจำนวน 353.54 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการดำเนินงานรวมเท่ากับ 12.34%

กำไรส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท ในปี 2563

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทเท่ากับ 519.02 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการดำเนินงานรวมเท่ากับ 16.36% โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 166.24 ล้านบาท (YoY 47.12%) เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทจำนวน 352.78 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการดำเนินงานรวมเท่ากับ 12.31%

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 4,883.40 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเท่ากับ 471.08 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 10.68% เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 4,412.31 ล้านบาท

รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญประกอบด้วย

- การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 620.76 ล้านบาท สาเหตุหลักประกอบด้วย
 - เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในอาคารและเครื่องจักรอุปกรณ์ จำนวน 421.93 ล้านบาท
 - การลงทุนเงินฝากประจำกับสถาบันการเงินจำนวนเงินสุทธิ 394 ล้านบาท
 - การจ่ายเงินปันผล จำนวน 300 ล้านบาท
 - การจ่ายเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 104.09 ล้านบาท
 - สุทธิจากเงินสดรับจากการดำเนินงาน จำนวน 609.72 ล้านบาท
- การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 114.74 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายสินค้าที่เพิ่มขึ้นและเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับค่าใช้จ่ายนำเข้าสินค้าและซื้อเครื่องจักร กลุ่มกิจการมีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยสำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้า ในปี 2563 นานขึ้น 2 วันเมื่อเทียบกับปี 2562
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินจำนวน 400.10 ล้านบาท จากการลงทุนเงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน
- การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือจำนวน 74.47 ล้านบาท สาเหตุหลักเพื่อการรองรับคำสั่งซื้อในอนาคตส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบจำนวน 75.93 ล้านบาท วัสดุหีบห่อและวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 18.11 ล้านบาท และสุทธิจากการลดลงของสินค้าสำเร็จรูป จำนวน 19.56 ล้านบาท
- การลดลงของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 244.83 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการโอนอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

- ที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า จำนวน 519.09 ล้านบาท และลดลงจากค่าเสื่อมราคาสำหรับปี จำนวน 139.07 ล้านบาท สุทธิจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี จำนวน 415.08 ล้านบาท
- การเพิ่มขึ้นของรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้ จำนวน 751.40 ล้านบาท โดยการรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เป็นการเช่าสินทรัพย์ จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม เท่ากับ 794.58 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 16.27% โดยมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 252.14 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 46.48% เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีหนี้สินรวมเท่ากับ 542.44 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 12.29%

รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญประกอบด้วย

- การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 54.23 ล้านบาท จากการสั่งซื้อวัตถุดิบและสินค้าเพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น จำนวน 46.88 ล้านบาท จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น จำนวน 8.93 ล้านบาท
- การลดลงของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 104.09 ล้านบาท จากการจ่ายชำระคืน
- การเพิ่มขึ้นของรายการหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 271.86 ล้านบาท จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า สำหรับสัญญาเช่าเดิมและสัญญาเช่าฉบับใหม่เพิ่มขึ้น
- การเพิ่มขึ้นของค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย จำนวน 24.12 ล้านบาท จากภาษีสำหรับปี 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท เท่ากับ 4,090.93 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 83.77% โดยมีส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท เพิ่มขึ้น 220.67 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 5.70% เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท เท่ากับ 3,870.27 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 87.72% มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมาจากกำไรส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทของปี 2563 จำนวน 519.02 ล้านบาท สุทธิจากการจ่ายเงินปันผล 300 ล้านบาท ผลกระทบจากการปรับกำไรสะสมต้นปีจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน จำนวน 0.88 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น 4.78 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

- กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน จำนวน 609.72 ล้านบาท
- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 817.23 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้ไปเพื่อการลงทุนในโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 421.93 ล้านบาท นำไปลงทุนในเงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน จำนวนเงินสุทธิ 394 ล้านบาท
- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 414.53 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว จากสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 104.09 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลจำนวน 300 ล้านบาท และจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 10.44 ล้านบาท
- รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,234.42 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 613.66 ล้านบาท

15. ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -

16. แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ราย เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)



นางเบญจวรรณ รัตนประยูร

ประธานกรรมการ